

Số: 260 /TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2013

THÔNG BÁO

**Ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và
triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước
6 tháng cuối năm 2013**

Ngày 17 tháng 7 năm 2013, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2013. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Tài chính báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2013, ý kiến phát biểu của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đại biểu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu ý kiến chỉ đạo như sau:

Trước tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa ổn định, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro và những khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế nước ta, ngay từ đầu năm 2013 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP về một số giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 về tăng cường chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước.

Nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đã có những chuyển biến tích cực, đúng hướng, đạt nhiều kết quả quan trọng trên nhiều mặt. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tài chính, thu ngân sách nhà nước đạt thấp so với dự toán và tiến độ thu do tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn trong khi phải thực hiện các biện pháp giãn, hoãn, miễn, giảm thuế theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của ngành tài chính, của các ngành, các cấp, lĩnh vực tài chính vẫn đạt được những kết quả quan trọng, ngân sách nhà nước được điều hành chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi phát

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, phòng chống thiên tai, dịch bệnh phát sinh; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn trái phiếu Chính phủ đạt khá so với cùng kỳ năm trước.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương nỗ lực phấn đấu, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, nền kinh tế còn nhiều hạn chế, yếu kém, trong đó nổi lên là: sức ép lạm phát và bất ổn kinh tế vĩ mô vẫn còn tiềm ẩn; nợ xấu còn cao, tăng trưởng tín dụng thấp, doanh nghiệp khó tiếp cận vốn, sức mua chậm phục hồi; sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động còn lớn; việc làm, thu nhập và đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ bảo đảm dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2013 có ý nghĩa kinh tế - xã hội hết sức quan trọng nhưng cũng rất nặng nề, đòi hỏi nỗ lực, cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, nhất là của ngành tài chính và sự phối hợp chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt giữa Bộ Tài chính với các bộ, cơ quan và lãnh đạo các địa phương.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, từ nay đến cuối năm, cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu đã nêu trong các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, tạo nền tảng cho ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

2. Bộ Tài chính, các ngành, các cấp chỉ đạo quyết liệt các biện pháp tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, quyết tâm đạt dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 đã được Quốc hội thông qua. Không thay đổi tổng mức dự toán thu, chi và bội chi ngân sách nhà nước năm 2013.

3. Cơ bản nhất trí với các kiến nghị, đề xuất của Bộ Tài chính và một số địa phương nêu tại Hội nghị; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- a) Bộ Tài chính chủ động làm việc với các địa phương, doanh nghiệp, nhất là các địa phương, doanh nghiệp có số thu lớn để rà soát từng khoản thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, giám sát việc hoàn thuế giá trị gia tăng; tăng cường xử lý chuyên giá, nợ đọng thuế, trốn thuế; chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực Thuế, Hải quan. Trong điều kiện thu ngân sách khó khăn, trước mắt không ban hành các cơ chế, chính sách làm giảm thu ngân sách nhà nước.

Lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương phải thật sự vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo sát việc thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy các hoạt động kinh tế - thương mại, làm cơ sở tăng thu ngân sách trên địa bàn, phấn đấu đạt dự toán thu ngân sách được giao.

b) Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc các giải pháp tăng cường quản lý chi ngân sách đã nêu trong Chỉ thị số 09/CT-TTg. Trước mắt, không ban hành các cơ chế, chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính chủ động làm việc với các bộ, cơ quan, địa phương để chỉ đạo rà soát từng khoản chi, kiên quyết cắt giảm hoặc lùi thời gian thực hiện các khoản chi chưa thực sự cấp bách, nhất là các khoản chi hội nghị, hội thảo, mua sắm trang thiết bị, xe ô tô, văn phòng phẩm, chi đi công tác trong và ngoài nước; rà soát kinh phí dự phòng thuộc các lĩnh vực đã được Quốc hội, Hội đồng nhân dân thông qua nhưng chưa đủ thủ tục hoặc chưa cấp bách để tạm dừng chưa thực hiện trong năm 2013.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương rà soát từng dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia. Kiên quyết thu hồi các khoản chi không đúng quy định, thu hồi vốn đối với các dự án chưa đủ thủ tục, không dùng các khoản thu hồi theo chế độ quy định cho nhiệm vụ khác mà để giảm chi ngân sách nhà nước. Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

c) Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động sắp xếp, điều chỉnh các nhiệm vụ chi phù hợp với khả năng thu, bảo đảm cân đối ngân sách trung ương, ngân sách địa phương trong phạm vi dự toán đã được quyết định. Quản lý chặt chẽ nguồn dự phòng ngân sách, chỉ bố trí cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, dành tối thiểu 50% dự phòng ngân sách các cấp để giảm chi ngân sách. Đối với các địa phương, trường hợp giảm thu so với dự toán thì phải chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính của địa phương để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, trong đó chú trọng bảo đảm chi lương, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

d) Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan, địa phương rà soát kỹ, đánh giá sát thực tế tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi và có phương án cân đối ngân sách nhà nước phù hợp trên tinh thần không thay đổi tổng thể dự toán thu - chi và bội chi ngân sách nhà nước năm 2013. Trên cơ sở đó, xây dựng dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2014 theo hướng tích cực, bảo đảm mức bội chi ngân sách nhà nước hợp lý.

đ) Trong bối cảnh sức ép lạm phát còn tiềm ẩn, các ngành, các cấp không được chủ quan trong chỉ đạo điều hành; cần chủ động thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý giá cả, thị trường, theo dõi chặt chẽ, ứng phó kịp thời với những biến động bất thường về giá. Kiên định điều hành giá theo cơ chế thị trường đối với than và xăng dầu theo hướng không bao cấp đối với giá than và không giảm thuế suất thuế nhập khẩu đối với xăng dầu kết hợp với công khai, minh bạch Quỹ bình ổn giá; thực hiện điều chỉnh giá điện theo lộ trình; công khai, minh bạch cơ chế, yếu tố hình thành giá đối với các mặt hàng Nhà nước quản lý giá.

4. Bộ Tài chính tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các địa phương và các đại biểu tham dự Hội nghị, khẩn trương xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo đề các Bộ, cơ quan, địa phương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 113

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**



Nguyễn Văn Tùng